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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 6/2565 

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ   Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. นางสาวชนิดา ชาอินทร์ 10 

    แทน รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน  รองคณบดีฝ่ายวิจัย    กรรมการ  
5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ คำพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจำ   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  15 

รายวิชาทางคลินิก    กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน 

รายวิชาทางปรีคลินิก    กรรมการ 
109. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 20 

1. นางสมบัติ แสงพล    หัวหน้าบริหารและธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมและให้กรรมการ
ทุกคนรายงานตัวแล้วจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 25 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 

1. วิสัยทัศน์ใหม่ของคณะ คือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับเอเชีย และศูนย์กลางบริการสุขภาพ
สัตว์เพ่ือสังคม(Asian Class of Veterinary School and Animal Health Service Center for Society) 

2. ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ทุน วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็น  30 

ท้าทายของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีหลากหลายหัวข้อ(Theme) ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการวิจัยฯ ได้ตั้งแต่ 
วันที ่12-19 มิถุนายน พ.ศ.2565 

3. คณะได้จัดบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 -9 
สิงหาคม พ.ศ.2565 ที่จังหวัดนครพนม โดยจะเข้าร่วมบริการประเภทปศุสัตว์หรือสัตว์ใหญ่ 
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4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2565 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 

5. สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
สัตวแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยให้ไปรวมกับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2565  5 

6. ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
มีมติเห็นชอบการขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2563 (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย) 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/ekn0z  

7. สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีเวียนรับรองเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติปริญญา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 76 คน และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน ตามรายชื่อที่เคยนำเสนอที่ประชุม10 

คณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  5/2565 เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ.2565  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/y63uz  

8. การสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (NL) 
ครั้งที่ 1/2565 จะมีขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2565 นี้ 

9. วันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ.2565 จะมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้15 

และการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” เพ่ือพัฒนาอาจารย์ ประจำ
หลักสูตรส่วนครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งการจัดอบรมแต่ละครั้งจะมีการบันทึกการบรรยายของ
วิทยากรไว้เพื่อให้อาจารย์ที่สนใจได้ศึกษา 

10. วันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ.2565 ที่โรงแรมบายาสิตา จะมีการจัดประชุมและอบรมบัณฑิต
สัตวแพทยศาสตร์ตามมาตรฐาน OIE-DIC ของประเทศไทยและอาเซียน เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานหลักสูตร20 

และกระตุ้นการจัดการศึกษาด้านสัตวแพทย์สาธารณสุขของสถาบันผลิตสัตวแพทยศาสตร์ของประเทศไทยและ
อาเซียน ตามแนวทางองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(Office International des Epizooties; OIE) 
รูปแบบการจัดกิจกรรมวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็นการตรวจเยี่ยมความพร้อม วันที่ 16-17 มิถุนายน พ.ศ. 
2565 เป็น Work shop 

11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับบุคคลเข้าศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 4 รับตรงอิสระ จำนวน 3 คน 25 

รวมการรับตั้งแต่รอบที่ 1-4 ได้นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2565 
จำนวนทั้งสิ้น 80 คน 

12. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกประกาศฉบับที่ 1479/2565 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ซึ่งให้ส่วนงานหรือหน่วยงาน จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาใน30 

สถานที่ (On-site) ได้  ในส่วนของคณะ ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุน
จัดซื้อจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิ รณรงค์ให้ทุกคนให้ความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัย  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

https://kku.world/ekn0z
https://kku.world/y63uz
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1.2 สรุปรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2565 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ รายละเอียดส่วนอื่นๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/syxg7  

หมวดเงินงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
หมวดค่าตอบแทน 310,000 บาท 276,527.50 บาท 33,427.50 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 5,054,498.30 บาท 4,464,126.64 บาท 590,371.66 บาท 
หมวดคา่วัสดุ   3,479,009.10 บาท 2,414,966.66 บาท 1,064,042.44 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 168,000.00 บาท 34,386.39 บาท 133,613.61 บาท 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 5 

 
 1.3 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) รุ่นที่ 3 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า  ขอถอนวาระ สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาองค์กร (OD) รุ่นที่ 3 เนื่องจากข้อมูลสรุปอยู่ระหว่างดำเนินการ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

 
1.4 ผลสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (NL) ครั้งที่ 

2/2564 
รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้น

พ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ได้ส่งผลการสอบประเมินฯ และการวิเคราะห์ผลการสอบประเมินฯ 15 

ครั้งที่ 2/2564 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/q3thz  
รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร เสนอที่ประชุมว่า ผลการสอบ NL ที่เป็นของนักศึกษาปัจจุบัน

จริงๆ ที่ผ่านการสอบแต่ละรอบ ควรมีการวิเคราะห์ในส่วนนี้ เนื่องจาก ผลการสอบที่ศูนย์ประเมินฯ แจ้งมาจะเป็น
ภาพรวมของทั้งนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าท่ีสอบแต่ละรอบ 

รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ แจ้งให้ทราบเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของผลการสอบของนักศึกษา20 

ปัจจุบันปีนี้ รองศาสตราจารย์จารุวรรณ คำพา เป็นผู้รับอาสาที่จะวิเคราะห์ให้  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.5 สภาอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธี25 

เวียนรับรองเมื่อ 26 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 76 คน  และปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 คน ตามรายชื่อที่เคยนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 
12 พฤษภาคม 2565  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/y63uz  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

https://kku.world/syxg7
https://kku.world/q3thz
https://kku.world/y63uz
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 1.6 รับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 11 คน 
รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน ฝ่าย

วิชาการจึงได้เสนอขอเวียนรับรองจากคณะกรรมการประจำคณะ ให้เห็นชอบรับรองผู้ผ่านเงื่อนไขการสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้รับรองแล้ว  5 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/9y2z4  
 

1.7 รายงานผลการดำเนินงานโรงพยาบาลสัตว์ 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า รายได้ค่ารักษาพยาบาลสัตว์  เดือน 
เมษายน-พฤษภาคม 2565 มีรายได้ประมาณ 4.2 ล้านบาท  ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จะมีรายได้ประมาณ 55 10 

ล้านบาท  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.8 โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง ปี 2565 
รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า โครงการสัปดาห์สุขภาพสัตว์เลี้ยง 15 

ประจำปี 2565 จะเริ่มดำเนินการโครงการในวันที่ 1-10 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ส่วนวันที่ 20 กรกฎาคม – 24 
สิงหาคม พ.ศ.2565 จะมีบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนวัคซีนรวมอ่ืนๆ จะกำหนดเป็นราคา
พิเศษ รวมถึงบริการแพ็คเกจตรวจสุขภาพ ตรวจเลือดขั้นพ้ืนฐานในราคาพิเศษเช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
แล้ว จะสามารถสรุปโครงการในเดือนกันยายน 2565 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 20 

 

 1.9 สรุปจำนวนนักศึกษาฝึกงานและนักเรียนจิตอาสา 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า จำนวนนักศึกษาฝึกงานและนักเรียน
จิตอาสา ฝึกงานที่โรงพยาบาลสัตว์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 -พฤษภาคม 2565 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 175 คน 
ประกอบด้วย นักศึกษาจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 24 คน นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ  จำนวน 151 คน  25 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.10 ส่งคืนคอมพิวเตอร์หมายเลข 6218120000007 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม  แจ้งที่ประชุมทราบว่า รองศาสตราจารย์ชูชาติ กมลเลิศ ได้ส่ง
หนังสือเพ่ือขอส่งคืนคอมพิวเตอร์หมายเลข 6218120000007 และเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 

ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเครื่องแล้ว สามารถงานได้ตามปกติ  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 35 
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 1.11 เห็นขอบรับรองเกรดวิชาทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 3 รายวิชา 
นางสาวชนิดา ชาอินทร์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า  เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน ภารกิจด้านวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา จึงได้เสนอขอเวียนรับรองจากคณะกรรมการประจำคณะ เพ่ือให้เห็นชอบรับรองเกรดวิชาทั่วไปของ
ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 รายวิชา คือ  รายวิชา VM 009 003 Writing 
and Presenting Scientific Papers  รายวิชา VM 009 891 Seminar in Veterinary Science I  และวิชา VM 5 

039 001 Veterinary Herbal Formulations  ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะฯ ได้รับรองแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/59za4  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 10 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวัน 
ที่ 12 พฤษภาคม 2565 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้ง
ที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/qjmck  15 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขดังนี้ 
หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 29-31  ให้แก้ไขเป็นตาราง ดังนี้ 

หมวดเงินงบประมาณ งบประมาณท่ีตั้งไว้ งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 
หมวดค่าตอบแทน 260,000 บาท 249,563.50 บาท 10,436.50 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 4,399,609.35 บาท 4,014,008.55 บาท 385,600.80 บาท 
หมวดค่าวัสดุ   2,871,811.10 บาท 2,146,749.68 บาท 725061.42 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 168,000.00 บาท 33,839.62 บาท 134,160.38 บาท 

 หน้าที่ 5 หัวข้อ 1.13 คำว่า OIE-D1C ให้แก้ไขเป็นชื่อเต็ม ดังนี้ 
“ OIE (Office International des Epizooties หรือ World Organization for Animal Health) 
หรือ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ D1C (Day 1 Competencies) สมรรถนะบัณฑิต20 

สัตวแพทยศาสตร์จบใหม่ (วันแรกจบ)” 
หน้าที่ 10 บรรทัดที่ 6-10 เพิ่มข้อความ ตัดคำว่า “กรรมการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง” ช่อง 

หมายเหตุ ข้อ 3.2.6 ออก ทั้งของสายข้าราชการ และสายพนักงานมหาวิทยาลัย 
 หลังจากแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565  25 

 
 
 
 

https://kku.world/59za4
https://kku.world/qjmck
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การกำจัดขยะมูลฝอย 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยที่มาจากคอก
สัตว์ใหญ่และโรงอาหารคณะ ที่ได้ไปประสานกับผู้อำนวยการโรงแรมบายาสิตา เบื้องต้นโรงแรมยินดีที่จะให้คณะนำ
ขยะไปทิ้งท่ีเดียวกับโรงแรมได้ โดยมีเงื่อนไขทีค่ณะต้องจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยทำความสะอาดที่ทิ้งขยะร่วมกับเจ้าหน้าที่5 

ของโรงแรม อาจจะเป็นสัปดาห์ละ 2 วัน   และขยะที่จะมาทิ้งร่วมกันนั้น ต้องไม่มีขยะจากห้องปฏิบัติการหรือจาก
โรงพยาบาล   ส่วนบริเวณคอกสัตว์นั้น โรงแรมให้ข้อมูลว่าเป็นบริเวณที่ลูกค้าของโรงแรมส่วนหนึ่งให้ความสนใจ 
โดยขอจองหอ้งพักด้านหลังที่สามารถดูสัตว์บริเวณคอกสัตว์คณะด้วย  
  ในส่วนเศษขยะหรือเศษอาหารจากโรงอาหารคณะนั้น สัปดาห์หน้าจะเชิญผู้ประกอบการร้านค้า
ประชุมเพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการทิ้งเศษขยะหรือเศษอาหาร  10 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า มีนักศึกษาบางส่วนนำเข็มหรือไซริงค์ที่
ใช้งานแล้ว มาทิ้งรวมกับขยะบริเวณนี้ ซ่ึงรองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล รับไปประสานกับอาจารย์ผู้สอน
ภาคปฏิบัติการเพื่อให้กำชับนักศึกษาต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 15 

3.2 การจัดสร้างองค์พระประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และลานอเนกประสงค์ 
  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ การจัดสร้างองค์พระประจำคณะ

สัตวแพทยศาสตร์และลานเอนกประสงค์ ให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้เห็นชอบให้เปิดบัญชีที่จะรับโอนเงิน
บริจาคสำหรับการจัดสร้างองค์พระฯ ในชื่อบัญชี “สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. เพ่ือสร้างองค์พระ
ประจำคณะ” ผู้มีอำนาจลงนามเบิกถอน 2 ใน 3 คน คือ 1) นายอรัญ จันทร์ลุน  2) นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม 20 

และ 3. นายภาสวัฒน์ รุ่งเรือง ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เกี่ยวกับองค์พระ ได้ไปสืบราคาการหล่อ

องค์พระเนื้อทองเหลืองขนาด 60 เซนติเมตร หน้าตัก 25 นิ้ว กรณีหล่อที่ โรงงาน ราคา 120,000 บาท หล่อที่คณะ 
ราคา 150,000 บาท ซ่ึงจะรวมค่าใช้จา่ยในการทำพิธีต่างๆ ด้วย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 25 

 
3.3 การตรวจสุขภาพประจำปี 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า การตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรเมื่อ

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 มีบุคลากรใช้บริการจำนวนทั้งสิ้น 116 คน จากบุคลากรทั้งหมด 119 คน ใช้
งบประมาณจาก Pet shop ประมาณ 1 แสนบาท แต่ทั้งนี้ทางคณะเทคนิคการแพทย์ ยังไม่ได้แจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบ 30 

และในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2565 จะส่งผลตรวจให้ทุกคนและพบแพทย์เพ่ือให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพในวัน
เดียวกัน 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 3.4 การจ้างผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ 
  ประธาน ให้ รองศาสตราจารย์ประสาน ตังควัฒนา และรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์  
ผู้ที่แจ้งความประสงค์จะช่วยงานคณะหลังเกษียณอายุราชการ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมถึงภาระงานที่จะรับผิดชอบกรณี
ที่คณะตกลงจะจ้างผู้เกษียณอายุราชการ  ซึ่งอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมทั้งเรื่องภาระงานสอน 
งานวิจัยและงานบริการวิชาการ โดยเมื่อเสร็จสิ้นการให้ข้อมูลแล้ว ประธานได้สอบถามอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ถึงเรื่อง5 

ค่าจ้างที่ ต้องการ ซ่ึงทั้งนี้  ต้องพิจารณาจากงบประมาณของคณะและอัตราการจ้างผู้เกษียณของคณะอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย ซ่ึงรองศาสตราจารย์ประสาน ตังควัฒนา ขอให้ข้อมูลเป็นการส่วนตัว และรองศาสตราจารย์สุทธิศักด์ิ 
นพวิญญูวงศ์ ยินดีจะรับอัตราค่าจ้างท่ีคณะจะกำหนด  ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้กำหนดอัตราจ้างผู้เกษียณอายุราชการ เพ่ือปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 
2566 จำนวน 2 อัตรา และกำหนดอัตราค่าจ้างในอัตรา 15,000 ต่อเดือน ประธานและรองคณบดีฝ่ายบริหารและ10 

ประกันคุณภาพ รับไปประสานกับผู้จะเกษียณอายุราชการทั้ง 2 ท่าน เพื่อกำหนดกรอบภาระงานที่และอัตราค่าจ้าง
ต่อไป 
 

3.5 ความคืบหน้าของระบบเวชระเบียนออนไลน์ 
 รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับเวชระเบียนออนไลน์ของ15 

โรงพยาบาลสัตว์ว่า คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสัตว์ ได้พิจารณาให้บริษัท Pet Metric เป็นผู้ดูแลระบบเวช
ระเบียนของโรงพยาบาลสัตว์ เบื้องต้น จะทดลองใช้ระบบวัคซีนก่อน เพ่ือรอบริษัทที่ดำเนินการ เรื่อง Application 
ของคณะเชื่อมต่อระบบเวชระเบียน ออกไปก่อนอีก 2 เดือน ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 20 

3.6 การรับโอนย้ายนางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งความคืบหน้าในการรับโอนย้ายนางปทุมกาญจน์ เค้าปัญญา ว่า 

ผลการพิจาณาของคณะกรรมการกำหนดอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ที่
ประชุมมีมติไม่เห็นชอบการขออนุมัติตัดโอนอัตรากำลัง เนื่องจากจะส่งผลให้สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม ขาดแคลน
อัตรากำลังนักจัดการงานทั่วไป และคณะกรรมการเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยให้สำนักงานอธิการบดีพิจารณาบริหาร25 

อัตรากำลังนักจัดการงานทั่วไปของหน่วยงานที่เกินกรอบอัตรากำลังที่พึงมีไปยังหน่วยงานที่ขาดแคลน โดยสำรวจ
ความต้องการการย้ายของบุคลากรเพ่ือแก้ไขปัญหาความขาดแคลนภายในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี และเสนอ
ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยบริหารจัดการภาระงานภายในส่วนงานจากกรอบอัตรากำลัง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 ประธาน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เพ่ือแก้ปัญหา คณะจะทำหนังสือไปขอยืมตัวนางปทุมกาญจน์ เค้า30 

ปัญญา มาช่วยงานครั้งละ 6 เดือนไปก่อน โดยจะให้มาปฏิบัติงานที่คณะสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันจันทร์ และวัน
อังคาร  แต่ถ้ามีงานเร่งด่วน จะให้มาปฏิบัติงานที่คณะ โดยให้เบิกค่าล่วงเวลาให้ 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 



- 8 - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 

  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือขอให้พิจารณารับรองการจัดทำ
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งประมาณการ
รายได ้และประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

https://kku.world/mub49 ดังนี้ 
 
ประมาณการรายได้ 
ลำดับ ประเภทที่มาของรายได้ ประมาณการ (บาท) 

1 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจ่ายให้ 0.00 
2 เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 2,890,000.00 
3 เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จาก

กองทุน 
1,950,000.00 

4 ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทนและค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 32,384,000.00 
5 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากกองทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สิน 1,200,000.00 
6 รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ที่ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราช

พัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ 
376,000.00 

7 เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก 0.00 
8 เงินและผลประโยชน์จากการบริการวิชาการ การวิจัยและนำทรัพย์สินทาง

ปัญญาไปหาประโยชน์ 
56,050,000.00 

9 รายได้ผลประโยชน์อย่างอ่ืน 0.00 
 รวม 94,850,000 

 
ประมาณการรายจ่าย 10 

ลำดับ ประเภท ประมาณการ (บาท) 
1 งบบุคลากร 2,808,800.00 
2 งบดำเนินงาน 8,646,900.00 
3 งบลงทุน 2,373,250.00 
4 เงินอุดหนุน 20,920,525.00 
5 งบรายจ่ายอื่น 5,100,525.00 
6 โรงพยาบาลสัตว์ 55,000,000.00 
 รวม 94,850,000 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  
 

https://kku.world/mub49
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 4.2 การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร สพ.บ.ผ่าน กสพท. ปี 2566 
   รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯปีการศึกษา 2566  
(ร่าง) ประกาศฯ ฉบับที่ 2 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะปีการศึกษา 2566  (ร่าง) ปฏิทินการรับ5 

บุคคลเข้าศึกษาฯ ปีการศึกษา 2566 และจำนวนที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องการรับบุคคล
เข้าศึกษาหลักสูตร สพ.บ.ผ่านการรับของ กสพท.ปี 2566 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ร่างประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับ ปฏิทินการรับสมัคร และจำนวนต้องการรับ
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร สพ.บ.ผ่านการรับของ กสพท.ปี 2566 จำนวน 12 คน 
 10 

4.3 ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ทุน SSHEP 
  นางสาวชนิดา ชาอินทร์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ กองการต่างประเทศ ได้มีหนังสือถึงคณะ 
เพ่ือขอให้คณะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาผู้รับทุนภายใต้โครงการ  SSHEP ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน สปป.ลาว ผู้รับทุนคือ  Ms. Bamphen Keomoungkhoun นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งนักศึกษา15 

ดังกล่าวไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามข้อกำหนดของผู้ให้ทุนภายในระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากการทดลองบาง
รายการอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และแปลผลการทดลอง  ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ในเดือนตุลาคม 2565   
กองการต่างประเทศ และอาจารย์ที่ปรึกษา จึงขอความอนุเคราะห์จากคณะเพ่ือพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา   
ในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  สำหรับนักศึกษารายดังกล่าวด้วย 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/kftqd  20 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ สนับสนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2565 จำนวน 
15,000 บาท  

 

 4.4 การเสนอบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ปี 2565 
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ขอถอนวาระนี้  25 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.5 ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ปี 2565 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม  นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระ

ธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2565 ซึ่งฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้จัดส่งเอกสารรายละเอียดการกลั่นกรองผู้30 

สมควรได้รับรางวัลฯ ซึ่งจะมีการพิจารณาชื่อจากคณะกรรมการกลั่นกรอง ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ.2565 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/xqh3x  
  มติ ที่ประชุม ไม่ประสงค์เสนอชื่อทั้งประเภทบุคคล และประเภทนิติบุคคล 

 

https://kku.world/kftqd
https://kku.world/xqh3x
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 4.6 ผู้สมควรได้รับการพิจารณาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม  นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้จัดส่ง
เอกสารรายละเอียดประกอบการเสนอชื่อ ตามเอกสารประกอบการประชุม  https://kku.world/dvovl  โดยให้5 

เสนอชื่อภายใน 13 มิถุนายน พ.ศ.2565 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวัฒน์ สายพันธุ์  
 

 4.7 รับรองสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  นางสาวชนิดา ชาอินทร์ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ10 

บัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวศุภวรรณ ไตรพินิจกุล ผู้ผ่านเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(นานาชาติ)  และ นายธนาคาร นะศรี หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/xblhv  

มติ ที่ประชุมรับรอง  15 

 
 4.8 โครงการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม  แจ้งที่ประชุมทราบว่า เกี่ยวกับ โครงการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากคณบดีให้ประสานงานกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ จรัสแสง อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ 
และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์ 2 ส่วน คือ 1) คณะกรรมการอำนวยการ มีคณบดีเป็นประธาน 2) 20 

คณะกรรมการบริหารศูนย์ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ จรัสแสง เป็นประธาน และตัวแทนอาจารย์จากกลุ่มวิชา
ต่างๆ 9 กลุ่มวิชา เป็นกรรมการ  รายละเอียดโครงการจะนำเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  25 

5.1 รับรองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร สพ.บ. 
รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองการสำเร็จการศึกษา

ของผู้ผ่านเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 ราย ได้แก่  นางสาวนันท์นภัส 
ทองชิต นายสุรชาติ หอมแก่นจันทร์ และนางสาวอมรวรรณ ชุมมุง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
https://kku.world/dmct2  30 

มติ ที่ประชุมรับรอง  
 
 
 

https://kku.world/dvovl
https://kku.world/xblhv
https://kku.world/dmct2
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5.2 ขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน Mrs. Woro Danur Wendo 
 นางสาวชนิดา ชาอินทร์ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงผล

การเรียนวิชา VM 009 996 ดุษฎีนิพนธ์ จาก 1S เป็น 0S ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ของ Ms. 
Woro Danur Wendo นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ 5 

นานาชาติ  เนื่องจากนักศึกษามีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ประสาน ตังควัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้
เห็นชอบและประสงค์เสนอขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียนรายวิชาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม https://kku.world/p7fot  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  
 10 

5.3 ขอสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติผู้รับทุน GMS เป็นกรณีพิเศษ 
   นางสาวชนิดา ชาอินทร์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรพล ทวีนันท์ อาจารย์ที่

ปรึกษา Ms. I Putu Gede Yudhi Arjentinia นักศึกษาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ นานาชาติ ผู้รับทุน GMS (ทุนที่คณะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ  ส่วนบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ) ซึ่งครบระยะเวลาการรับทุ นแล้ว15 

ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 แต่นักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา เนื่องจากอยู่ระหว่างการวิเคราะห์
และแปลผลการทดลอง คาดว่าจะสามารถสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 ดังนั้น จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากคณะเพ่ือพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาในส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม
นักศึกษาต่างชาติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษารายดังกล่าวด้วย 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ สนับสนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2565 จำนวน 20 

15,000 บาท  
 

 5.4 ทุนร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างประเทศ 
  นางสาวชนิดา ชาอินทร์ นำเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการยื่นขอทุนสนับสนุน
การดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันชั้นนำต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 จากกองการต่างประเทศ 25 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ บุตรอุดม เป็นผู้ยื่นขอทุนสำหรับ Prof. Harold Schott ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ใหญ่ 
โดยเฉพาะม้า จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงกิจกรรมหรือโครงการที่จะทำร่วมกับ Prof. Harold Schott ได้แก่ การ
พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ในการให้บริการและการพัฒนาอาจารย์ สัตวแพทย์หน่วยสัตว์ใหญ่       
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม รวมถึงการสอนนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/xftdu  30 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
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 5.5 ขอจัดซื้อกล้อง PTZ HD Video Conference PTZ Camera พร้อมอุปกรณ์ 
  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอ
จัดซื้อกล้อง PTZ HD Video Conference PTZ Camera พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 2 ชุด สำหรับการเรียนการสอน  
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการจัดประชุมอ่ืนๆ ในวงเงิน 49,200 บาท รายละเอียดตามเอกสาร5 

ประกอบการประชุม https://kku.world/scgb6  
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 
 5.6 การซ่อมพื้นกระเบื้องห้อง VM 3401 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม นำเสนอข้อมูลที่ประชุมว่า สืบ เนื่ องมาจาก มติที่ประชุม10 

คณะกรรมการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 เห็นชอบให้ซ่อมพ้ืนกระเบื้องที่ห้อง VM 3401 โดยซ่อม
เฉพาะจุดที่ร่อนหรือชำรุด ในวงเงินงบประมาณ 20,733.39 บาท โดยผู้รับเหมาแจ้งข้อมูลว่า พ้ืนกระเบื้องห้อง
ดังกล่าวมีจุดที่ชำรุดเสียหายมากกว่าที่ประมาณการไว้ จึงได้เสนอราคาเป็นการซ่อมพ้ืนกระเบื้องทั้งห้อง ประมาณ 
130,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นด้วย 

มติ ที่ประชุม ให้ชะลอการซ่อมพ้ืนกระเบื้องห้อง VM 3401 ออกไปก่อน และให้ไปใช้ห้องบรรยาย15 

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 6 เป็นการชั่วคราวก่อน 
 

 5.7 ขอซื้อตู้แช่ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอจัดซื้อ 
ตู้แช่ทดแทนเครื่องเดิมท่ีชำรุด จำนวน 1 ตู้ สำหรับแช่ซากสัตว์ ขนาด 25 คิว ในราคาไม่เกินวงเงิน 27,990 บาท  20 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 
เลิกประชุมเวลา 16.45 น. 
 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม) 25 

         กรรมการและเลขานุการ 
 

  นางสมบัติ แสงพล 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

https://kku.world/scgb6
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